

คำถามที่พบบ่อยของชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น (Thai)

■ เกี่ยวกับชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น

ถาม: ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นสอนอย่างไร??

ตอบ: ไม่ใช่ชั้นเรียนบรรยายเหมือนที่โรงเรียน ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เข้ารับการศึกษาฝึกอบรมมีคำถาม สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นได้ และบางครั้งผู้เข้าร่วมก็สอนภาษาญี่ปุ่นให้กันในชั้นเรียน

ถาม: ครูใช้ภาษาอะไรสอนนักเรียน??

ตอบ: ครูและผู้สันทนุ (อาสาสมัคร) ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสอนผู้เรียน

ถาม: นักเรียนจะได้เรียนอะไรบ้างในคลาสนี้??

คำตอบ: คุณสามารถเรียนรู้ได้จากสำนวนพื้นฐานที่เน้นในชีวิตประจำวันและการทำงาน

ถาม: การเข้าร่วมชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นจะช่วยให้นักเรียนผ่านการสอบเข้าศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นหรือการสอบวัดคุณสมบัติได้หรือไม่?

ตอบ: ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นของ OIHF ไม่มีค่าใช้จ่าย

และได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันและการทำงาน ชั้นเรียนนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นหรือการสอบวัดคุณสมบัติ

■ เกี่ยวกับผู้เรียน

ถาม: ผู้เรียนอยู่ในระดับไหน??

ตอบ: ผู้เรียนมีหลายระดับ บางคนไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน

ถาม: ใครคือผู้เรียนในชั้นเรียน??

ตอบ: เรามีผู้เรียนจากหลากหลายเชื้อชาติที่ลงทะเบียนเรียนในชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นของเรา มีผู้ใหญ่จำนวนมากและมีนักเรียนจำนวนน้อย พวกเขาต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันและการทำงาน

ถาม: นักเรียนจำเป็นต้องมีสื่อการสอนในชั้นเรียนหรือไม่?

ตอบ: ครูเตรียมสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้นำหนังสือเรียนมาเอง

แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะเหมาะสมกับระดับและความต้องการของผู้เรียนทุกคน จึงแนะนำให้ผู้เข้าอบรมนำหนังสือเรียนที่ต้องการเรียนมาเอง

■ เกี่ยวกับอาสาสมัคร

ถาม: มีอาสาสมัครเข้าร่วมชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นกี่คน ?? และมีอาสาสมัครประเภทใดบ้าง?

ตอบ: เรามีอาสาสมัครที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ 10 คน และจำนวนอาสาสมัครจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน

ผู้สมัครทั้งที่มีคุณสมบัติและไม่ผ่านคุณสมบัติจะนำประสบการณ์การทำงานและชีวิตอันหลากหลายมาช่วยเหลือผู้เรียน

■ อื่น

ถาม: ฉันไม่ได้สมัครเรียนภาษาญี่ปุ่นในช่วงระยะเวลาสมัคร เข้าคลาสนี้ตั้งแต่กลางเทอมได้มั๊ยคะ??

ตอบ: ขออภัย เราไม่สามารถรับใบสมัครได้ แม้ว่าท่านจะสมัครในช่วงระยะเวลาการสมัครก็ตาม

คุณสามารถเข้าร่วมกับเราได้ในช่วงกลางของแต่ละภาคการศึกษา โปรดตรวจสอบ "หมายเหตุสำคัญ" บนเว็บไซต์ของเราเพื่อดูรายละเอียด